



ผลงานวิจัยในชั้นเรียน
ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2565
วิทยาลัยการอาชีพปราจีนบุรี

ลำดับที่	ชื่อ - สกุล	ผลงานวิจัยในชั้นเรียน	หมายเหตุ
1	นายวิชญ์วิสิฐ เขียว สอาด	การศึกษาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักศึกษาที่เรียน โดยใช้ แบบฝึกทักษะ เรื่องการเขียนโปรแกรมภาษาคอมพิวเตอร์ วิชาการเขียนโปรแกรมด้วยภาษาคอมพิวเตอร์	
2	นางสาวชนิกานต์ สุขขจร กุล	ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน วิชาองค์การและการจัดการสมัยใหม่ เรื่อง การเพิ่มประสิทธิภาพในองค์กรของนักศึกษา ระดับชั้น ปวส.2 สอนโดยใช้เทคนิคการสอนแบบกลุ่ม	
3	นางนริรัตน์ สมใจ	เจตคติที่มีต่อวินัยในตนเองด้านวินัยในห้องเรียน ความขยัน อดทนทางการเรียนและแรงจูงใจใฝ่สัมฤทธิ์ทางการเรียน ของ นักเรียนชั้นมัธยมศึกษา ปีที่ 3	
4	นายเสรี เสนชู	การเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน โดยการใช้สื่อ Power Point ประกอบการเรียนการสอนในรูปแบบปกติ วิชา งานเตรียมผิวงาน	
5	นายภูวนาท มุสิกติกุล	การพัฒนาบทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอน รายวิชาการ ออกแบบสื่อดิจิทัล เรื่องโปรแกรม Adobe Photoshop CS6 ของนักศึกษาระดับชั้น ปวส.1 แผนกวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ	
6	นายชัยยศ มีสวัสดิ์	การใช้แบบฝึกทักษะเรื่องกฎของไซน์และโคไซน์เพื่อยกระดับ ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน รายวิชาคณิตศาสตร์ไฟฟ้าและ อิเล็กทรอนิกส์ ระดับชั้น ปวช.2 สาขางานไฟฟ้ากำลัง	
7	นางนุชอนงค์ คงเทศ	การศึกษาการใช้กระบวนการจัดการเรียนรู้แบบสืบเสาะหา ความรู้ รายวิชาวิทยาศาสตร์เพื่อพัฒนาช่างอุตสาหกรรม	
8	นางสาวอรรวรรณ นิยม สิทธิ์	การศึกษาเจตคติที่มีต่อผลรายวิชาพฤติกรรมนักท่องเที่ยว ผ่านการใช้ Cap Cut แอปพลิเคชัน ของนักเรียนแผนกวิชา การท่องเที่ยว	
9	นางสาวราภรณ์ โอภา โส	ความพึงพอใจในการจัดการเรียนการสอน วิชา ช่างเสริมสวย เบื้องต้น 2 ของนักเรียนหลักสูตรวิชาชีพพระยะสัน	
10	นางสาวชวิตา ตีรัมย์	การพัฒนาทักษะทางการพูด โดยใช้ชุดกิจกรรมการฝึกทักษะ การพูด ของนักเรียน ชั้น ปวช.1 แผนกวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ	

ลำดับ ที่	ชื่อ - สกุล	ผลงานวิจัยในชั้นเรียน	หมายเหตุ
11	นางสาวมาริษา จินดาพล	การพัฒนาผลสัมฤทธิ์การเรียนรู้คำศัพท์ภาษาอังกฤษ โดยการจัดการเรียนรู้แบบใช้เกมเป็นฐาน สำหรับนักเรียน ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) ชั้นปีที่ 2 รายวิชาภาษาอังกฤษในการนำเที่ยว 2	
12	นายธเนศพล คำบาง	การศึกษาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน วิชาหุ่นยนต์เบื้องต้น เรื่อง การเขียนโปรแกรมควบคุมการทำงานของหุ่นยนต์ โดยการใช้อุปกรณ์ของนักเรียน ปวช.1	
13	นายภาณุมาศ บำเพ็ญชาติ	การศึกษาผลสัมฤทธิ์ของการใช้สื่อการสอน E-BOOK ประกอบการสอน วิชา การส่องสว่าง	
14	นายสมเกียรติ สุขปลั่ง	การพัฒนาทักษะการติดตั้งเครื่องปรับอากาศ	
15	นายวันชัย พันธุมงคล	การปฏิบัติงานลับมีดกลิ้งปอกขวา โดยใช้ทฤษฎีแบบรวมแรงร่วมใจ โดยให้เพื่อนสอนเพื่อน	
16	นายอภิรมย์ สรรพานิษฐ์	การยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนทักษะช่างอุตสาหกรรม โดยใช้สื่อการเรียน วิชางานปรับแต่งเครื่องยนต์ (20101-2109)	
17	นางสาวจุฑารัตน์ คงประสิทธิ์	การศึกษาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักศึกษาที่เรียน โดยใช้แบบฝึกทักษะ เรื่องการเขียนโปรแกรมภาษาคอมพิวเตอร์ วิชาการเขียนโปรแกรมด้วยภาษาคอมพิวเตอร์	
18	นายหาญประชา พรหมมา	การสังเกตพฤติกรรมการเข้าเรียน รายวิชางานขั้นปถยนต์ ของนักเรียน ชั้น ปวช.2 กลุ่ม 1 แผนกวิชาช่างยนต์ สาขางานยานยนต์	
19	นางนิภา งามแสง	ทัศนคติที่มีต่อวิชากระบวนการจัดทำบัญชี ของนักเรียนระดับ ชั้น ปวช.3 สาขางานการบัญชี	
20	นายภาคภูมิ นาคทิพย์	การศึกษาเจตคติต่อวิชาพลศึกษา ของนักเรียน ชั้น ปวช.3 แผนกไฟฟ้ากำลัง โดยใช้หลักการประเมินการปฏิบัติทักษะ	
21	นายปวีณ แก้วใส	การพัฒนาทักษะการต่อวงจรไฟฟ้า	
22	นายยุทธนา ทรัพย์ประเสริฐ	การแก้ไขปัญหาการเข้าชั้นเรียนไม่ตรงเวลา วิชามอเตอร์ไฟฟ้ากระแสสลับ	
23	นางสาวสุภาพร ดางาม	ศึกษาเพื่อแสวงหาแนวทางการปฏิบัติ รายวิชาตัดผมชาย ระดับ 1 ของนักเรียนโรงเรียน เทศบาล 2	

ลำดับ ที่	ชื่อ - สกุล	ผลงานวิจัยในชั้นเรียน	หมายเหตุ
24	นายอานนท์ เอื้อเฟื้อ	ศึกษาเพื่อแสวงหาแนวทางในการแก้ไขปัญหาของการไม่ส่งงาน รายวิชา งานปรับอากาศรถยนต์	
25	นายศิริพงษ์ พานทอง	การสร้างและหาประสิทธิภาพชุดการสอน วิชาวงจรไฟฟ้า กระแสสลับ รหัสวิชา 20105 - 2003	
26	นางสาวอัจฉรา อยู่อินทร์	การเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน รายวิชาวงจรดิจิทัล เรื่องลอจิกเกตและตารางความจริง โดยใช้ E-Learning ในการจัดการเรียนการสอน	
27	นางสาวภาณุชนาถ ไพโร เถื่อน	การแก้ปัญหาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนต่ำในรายวิชาการบัญชีร่วมค้าและฝากขาย หัวข้อเรื่อง วิธีการบันทึกบัญชีของกิจการร่วมค้าโดยวิธีผู้ร่วมค้าแต่ละฝ่ายจดบันทึกรายการทั้งสิ้นในสมุดบัญชีของตน ของนักเรียนระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพปีที่ 1 แผนกวิชาการบัญชี	
28	นางสุภาพร ศรีถัน	การปลูกฝังความรับผิดชอบในการส่งงาน วิชาธุรกิจและการเป็นผู้ประกอบการ ของนักเรียนระดับชั้น ปวช.3 สาขางานยานยนต์	
29	นางพิไลวรรณ ตุ่นทอง	การพัฒนาการเรียนการสอน วิชาโปรแกรมมัลติมีเดีย เรื่องการสร้างสื่อมัลติมีเดีย สำหรับนักเรียน ระดับชั้น ปวช.2 แผนกวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ สาขางานคอมพิวเตอร์ธุรกิจ โดยใช้โปรแกรม Adobe Photoshop CS6	
30	นางสาวเนตรนรินทร์ เกิด แกร	การปรับเปลี่ยนพฤติกรรมกรเรียนให้มีวินัย และความรับผิดชอบ ในการเรียน วิชากฎหมายเพื่ออุตสาหกรรมท่องเที่ยว ของนักเรียนระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) ชั้นปีที่ 2 สาขางานการท่องเที่ยว แผนกการท่องเที่ยว	
31	นางสาวพัชรรศรี ศรี มานพ	การพัฒนาทักษะการสื่อสารภาษาอังกฤษ โดยใช้สถานการณ์เป็นฐานการเรียนรู้ ของนักเรียน ระดับ ปวช.	
32	นายณัฐวัฒน์ กุลเศรษฐ์สุ ภา	การพัฒนาทักษะการอ่านจับใจความ โดยใช้เทคนิคการตั้งคำถาม 5W 1H กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทยของนักเรียนระดับ ชั้น ปวช.1	
33	นางสาวสายธาร ดวงศรี	การพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน เรื่องระบบฉีดน้ำมันเชื้อเพลิงแก๊สโซลีน วิชางานระบบฉีดเชื้อเพลิงควบคุมด้วยอิเล็กทรอนิกส์ ของนักเรียนระดับชั้นประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นปีที่ 2 โดย ใช้สื่อประสม	

ลำดับ ที่	ชื่อ - สกุล	ผลงานวิจัยในชั้นเรียน	หมายเหตุ
34	นางสาวนฤมล จันทรา	การพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนในวิชาการบัญชีต้นทุน 2 เรื่องการบัญชีต้นทุนช่วงการผลิต ของนักเรียนระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) ชั้นปีที่ 2 โดยใช้เทคนิคการเรียนรู้แบบร่วมมือ	